

# ครอบครัวสี่ จากรุ่นสู่รุ่น

## From generation to generation

Two families -- retiree Pracha Intareasen and his daughter Chotiga Intarasen, and retiree Sophon Pengsawat and his son Wandej Pengsawat – reminisce how three generations of their families become part of the Esso and ExxonMobil and what aspiration has been passed from generation to generation.

การมาทำงานที่เอสโซ่ กับเรื่องเล่าและความทรงจำมากมาย อาจทำให้มุมมองการใช้ชีวิตของหลาย ๆ คน เปลี่ยนไป อาจทำให้เราได้เห็นภาพเดิมในมุมมองใหม่ และอาจทำให้เราต้องรีบเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างการทำงาน

มาฟังเรื่องเล่าดี ๆ ผ่านความทรงจำที่ยังแจ่มชัด แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน ของ “ครอบครัวอินทรเสน” และ “ครอบครัวเพ็งสวัสดิ์”



## ครอบครัว อินทรีเสน



### คุณประชา อินทรีเสน

“ผมเป็นครอบครัวเอสโซ่ตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะคุณพ่อสุนทร อินทรีเสน ทำงานที่ตึกตรงถนนเดโช สุรวงศ์ แล้วย้ายมาที่ตึกหอนามูเรียน (เขาเรียกกันอย่างนั้น) ได้ไปร่วมกิจกรรมกับสโมสรเอสโซ่ตลอด ไปกับคุณพ่อ เห็นคุณพ่อทำงานอย่างมีความสุข ก็อยากมาทำบ้าง จนได้เข้ามาทำงานจริง ๆ คุณพ่อสอนมาตลอดว่าต้องทำงานด้วยความตั้งใจและสุจริต อย่าเบื่องาน ทุกคนต้องมีปัญหา แต่เดี๋ยวมันก็ตัวเอง

“ที่นี่ผมได้เรียนรู้หลากหลาย รอบด้าน ทั้งกับงานที่ทำอยู่ และกับงานที่จะได้ทำ มีพี่ ๆ และหัวหน้าคอยสอนและให้คำแนะนำดี ๆ

“ตั้งแต่ทำงานจนมีครอบครัวและมีลูกสาว ๑ คน เข้ามาพร้อมกัน ตอนเย็นลูกมารอที่ทำงาน ก็จะมีเจอพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ พ่อที่ทำงานจนคุ้นเคยกับทุกคน เวลาที่บริษัทมีงาน ไม่ว่าจะ Family Day งานปีใหม่ โดยเฉพาะงาน CSR ผมจะพาครอบครัวไปร่วมงานด้วยเสมอ

“ผมทำงานที่นี่มา ๓๔ ปี จนเกษียณ มันนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้ว และตอนนี้ผมได้ส่งต่อความทรงจำดี ๆ ไปยังลูกสาว ให้เขาเรียนรู้ และเติบโตในแบบของเขา

“ไม่น่าเชื่อว่า “ครอบครัวอินทรีเสน” จะทำงานที่นี่มาถึง ๓ รุ่นแล้ว และนี่จะเป็นความทรงจำดี ๆ ของครอบครัวเราตลอดไป”





ครอบครัว  
อินทระเสน



### คุณชิติกา อินทระเสน

“หนูผูกพันกับที่นี่มาตั้งแต่คุณพ่ออุ้มมาวิ่งเล่นตอนเด็ก ๆ และเวลาเจอคุณปู่ คุณป้าจะเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ความเป็นมาตั้งแต่แรกเริ่มของบริษัท และความทรงจำที่น่าประทับใจให้ฟังตลอดและพูดกับหนูทุกครั้งว่า “โตแล้วเข้ามาทำงานที่นี่ให้ได้นะลูก” เป็นคำที่ได้ยินติดหูมาจนถึงทุกวันนี้ พอเริ่มโตขึ้นมาเรื่องราวต่าง ๆ ก็เริ่มชัดเจนขึ้นจากคุณพ่อ คุณพ่อก็มีเรื่องเล่าให้เราฟังทุกวันจากการทำงาน ไม่มีวันไหนเลยที่คุณพ่อจะไม่มีความสุขที่ได้ไปทำงานที่นี่ จนถึงวันนี้ วันที่หนูได้เข้ามาทำงานจริงๆ หนูรับรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เติบโตมากับบริษัทเอสโซ่ และเอ็กซอนโมบิลมันมีความผูกพันและมีความหมายกับหนูมากจริงๆ

“ตอนเข้ามาทำงานวันแรก ตื่นเต้นมาก ๆ เพราะทุกอย่างดูเป็นระบบระเบียบสุดๆ พนักงานในองค์กรมีความเป็น Professional มาก ๆ ทำให้ได้รู้ถึงระบบการทำงานของบริษัทที่เรียกว่าชั้นนำระดับโลก ทำให้หนูรู้สึกตัวเองมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นมาก มีประสบการณ์ดี ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตมากมาย

“ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาทำงานประทับใจมาก ได้เจอพี่ ๆ คนคุ้นเคยตั้งแต่หนูเด็ก ๆ ทักทายกันตลอด ทุกคนแสดงความยินดีและให้การช่วยเหลือสนับสนุนหนูในทุกด้าน เจอหัวหน้าที่ดี เพื่อนร่วมงานที่น่ารักมาก ๆ มีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ อุ่นมากค่ะ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังอบอุ่นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

“ทุกวันนี้หนูได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรพนักงานเอสโซ่ แทบจะทุกครั้งที่ได้ไปงาน CSR ของบริษัท จะรู้สึกอิมเมจที่ได้เป็นผู้ให้”



## ครอบครัว เพ็งสวัสดิ์



### คุณโสภณ เพ็งสวัสดิ์

“ผมใกล้ชิดและผูกพันกับบริษัทเอสโซ่ ตั้งแต่สมัยคุณพ่อสังวาลย์ เพ็งสวัสดิ์ ทำงานที่เอสโซ่ ผมจึงมีโอกาสไปฝึกงานดูเรือน้ำมันเข้าที่ท่ากับคุณพ่อเสมอ

“การทำงานที่เป็นลักษณะครอบครัว (เสีย) ช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนกันแบบพี่น้องทั้งในเวลางานและนอกเวลาอย่างแท้จริง มีการพบปะสังสรรค์ตามได้สารทุกข์สุกดิบกันเป็นประจำ ถึงแม้จะเกษียณไปแล้ว แต่ความสัมพันธ์ไม่ได้ยุติลงแม้แต่น้อย ยังคงกลับมาเจอกัน “Keep in touch” ตลอด

“ที่สำคัญบริษัทดูแลผมอย่างดีมาตลอดแม้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ผมป่วยเป็นโรคไต และรักษาในช่วงทำงานกว่า ๑๐ ปี จนกระทั่งได้เปลี่ยนไตก่อนเกษียณ...

“สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังเรื่อง “Safety” ให้กับพนักงาน รวมไปถึงครอบครัวพนักงาน บริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ผมเห็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างจริงจังมาโดยตลอด

“ในยุคที่บริษัทเอสโซ่ยังตั้งอยู่ที่ตึกศรีเฟื่องฟุ้ง (ตึกหนาม) แถว ๆ สวนลุม เรามีสโมสรเอสโซ่ ๑ ชั้นที่ตึกของเราเอง ผมมักพาลูก ๆ และภรรยาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เช่น ตีปิงปอง ยกเวท และ ปาเป้า

“พนักงานส่วนใหญ่พาครอบครัวไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ ปิกนิกค้างคืนที่ต่างจังหวัด งานกีฬาที่ศรีราชา งานมอบทุนการศึกษา และงานสโมสรต่าง ๆ ฯลฯ

“เป็นความผูกพันอันดีระหว่างตัวบุคคลกับองค์กรที่สะท้อนให้เห็นวิธีการทำงานที่ดีและเป็นระบบของที่นี่

“พวกเราต้องขอขอบคุณ “เอสโซ่” ที่ไว้ใจ “ครอบครัวเพ็งสวัสดิ์” ให้มาทำงานถึง ๓ รุ่น “ขอบคุณมากครับ”





ครอบครัว  
เพ็งสวัสดิ์



คุณคมสัน  
เพ็งสวัสดิ์



คุณวันเดช  
เพ็งสวัสดิ์

### คุณคมสัน เพ็งสวัสดิ์ คุณวันเดช เพ็งสวัสดิ์

“ตั้งแต่จำความได้ผมก็รู้จักบริษัทเอสโซ่ สมัยคุณปู่ทำงานที่ตึกหนาม “ศรีเฟื่องฟุ้ง” แถว ๆ สวนลุมฯ ผมได้ซึมซับวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ “ความปลอดภัย” คุณคมสันกล่าว

“ผมรับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่พนักงาน ทั้งในด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกประการหนึ่งคือสวัสดิการที่ครอบคลุมดูแลทั้งตัวพนักงานและครอบครัว ผมถึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำระดับโลกในธุรกิจการกลั่นและค่าน้ำมัน รวมถึงเคมีภัณฑ์

“นอกจากนี้บรรยากาศในที่ทำงาน สังคม สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมเลือกที่จะมาทำงานที่นี่ ผมเห็นการทำงานในลักษณะ “ครอบครัว” มาตลอดตั้งแต่รุ่นคุณปู่ คุณพ่อ จนมาถึงยุคของผมในปัจจุบัน

“ถ้าถามว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากที่นี่ อันดับแรกก็คือ “ความปลอดภัย” ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ คิดก่อนทำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทั้งต่อตัวเอง ผู้อื่น และองค์กร

“วิธีการทำงานที่เป็นระบบ แบบแผน แต่ก็ให้อิสระในการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง

“การปรับตัวเพื่อเรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วน operation และ support ที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้โอกาสพนักงานได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ

“และท้ายสุด แนวคิดในการตัดสินใจ มั่นใจที่จะนำเสนองาน และมีภาวะการเป็นผู้นำมากขึ้น

“ผมภูมิใจที่ได้มาร่วมงานกับเอสโซ่เป็นรุ่นที่ ๓ ของครอบครัวเพ็งสวัสดิ์”

